

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

จุดมุ่งหมายของลอรีอัลคือการเป็น *พลเมืองบริษัท* ที่เป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อช่วยทำให้โลกสวยงามยิ่งขึ้น

เราได้ให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์และความโปร่งใส

และเราให้คำมั่นสัญญาที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยืนยาวกับผู้บริโภคของเราบนพื้นฐานความไว้วางใจและประโยชน์ร่วมกัน ส่วนหนึ่งของพันธสัญญานี้คือการป้องกันและเคารพความเป็นส่วนตัวและทางเลือกของท่าน การเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา ดังนั้น เราจึงได้จัดทำ "สัญญาความเป็นส่วนตัว" และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มดังต่อไปนี้

พันธสัญญาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- 1) เราเคารพความเป็นส่วนตัวและทางเลือกของท่าน
- 2) เรายืนยันว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยจะซึมลึกเข้าไปในทุกสิ่งที่เราทำ
- 3) เราไม่ส่งการสื่อสารทางการตลาดจนกว่าท่านจะร้องขอ ท่านสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อ
- 4) เราไม่เสนอหรือขายข้อมูลของท่าน
- 5) เรามุ่งมั่นว่าเราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งการทำงานกับคู่ค้าที่เชื่อถือได้เท่านั้น
- 6) เรามุ่งมั่นว่าเราจะเปิดเผยและโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของท่าน
- 7) เราจะไม่ใช่ข้อมูลของท่านในเรื่องที่เราไม่ได้แจ้งท่านก่อน
- 8) เราเคารพสิทธิของท่านและพยายามเสมอในการอำนวยความสะดวกตามคำขอของท่านเท่าที่จะเป็นไปได้โดยสอดคล้องกับความรับผิดชอบทางกฎหมายและการปฏิบัติงานของเราเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา

เราได้มีการระบุชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจได้รับจากท่าน หรือจากการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเรา เราจะใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร เราจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับใคร เราจะป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้ข้อมูลอย่างไร และสิทธิของท่านต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

แน่นอนว่าทุกสถานการณ์อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านทั้งหมด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะช่วยให้ท่านมองเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้ในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กัน

ยิ่งท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากเท่าไร

ยิ่งทำให้เรารู้จักท่านมากขึ้นและเราสามารถให้บริการที่เหมาะสมกับท่านได้มากขึ้นเท่านั้น

เมื่อท่านแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา หรือเมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เราจะปฏิบัติตามนโยบายนี้ กรุณาอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้และหน้าถาม-ตอบ (หากมี) อย่างถี่ถ้วน หากท่านมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราที่ consumerservice@th.loreal.com

ท่านจะพบอะไรในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราคือใคร

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

เรารวบรวมข้อมูลใดจากท่านและเราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

เราเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลของท่านอย่างไร
การตัดสินใจที่ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ
การวิเคราะห์ลักษณะบุคคล
ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้บ้าง
เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ที่ไหน
เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าใด
ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันปลอดภัยหรือไม่
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอกและการลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคม
สื่อสังคมและเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

สิทธิและทางเลือกของท่าน
ติดต่อ

เราคือใคร

ลอรีอัล ประเทศไทย รับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแบ่งปันกับเรา เมื่อเรากล่าวถึง “ลอรีอัล” “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา” คือบุคคลที่เราอ้างอิง ลอรีอัลเป็นผู้ควบคุมข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

179 อาคารบางกอกชิดทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9, 21

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชม www.lorealthailand.com

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลหรือส่วนของคุณใดที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรง (เช่น ชื่อของท่าน) หรือทางอ้อม (เช่น ผ่านการแฝงข้อมูล เช่น มีรหัสเฉพาะตัวบุคคล) ดังนั้นหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมไปถึง อีเมล ที่อยู่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้งาน รูปโปรไฟล์ ความชอบส่วนบุคคล พฤติกรรมการซื้อของ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลด้านสวัสดิการ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงสิ่งระบุตัวตนที่เป็นตัวเลขเฉพาะ เช่น IP Address ของคอมพิวเตอร์ของท่านหรือ MAC Address ของเครื่องมือโทรศัพท์ของท่าน รวมไปถึงคุกกี้

เรารวบรวมข้อมูลใดจากท่านและเราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

ลอรีอัลเชื่อว่า ท่าน ผู้บริโภค เป็นหัวใจสำคัญในทุกสิ่งที่เราทำ เรายินดีที่จะได้รับฟังจากท่าน เรียนรู้เกี่ยวกับตัวท่าน และสรรสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ท่านชื่นชอบ และเราทราบว่าผู้บริโภคหลายท่านชอบการสนทนากับเรา ดังนั้นจึงมีหลายทางที่ท่านอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราและเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

เราเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลของท่านอย่างไร

เราอาจเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลจากท่านผ่านเว็บไซต์ แบบฟอร์ม แอปพลิเคชัน เครื่องมือ
หน้าเพจผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเรา หรือช่องทางอื่น
บางครั้งท่านอาจจะให้ข้อมูลของท่านกับเราโดยตรง (ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านสร้างบัญชีของท่าน
เมื่อท่านติดต่อเรา เมื่อท่านซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือร้านค้าหรือร้านทำผม)
บางครั้งเราเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล (ยกตัวอย่างเช่น
การใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราอย่างไร)
หรือบางครั้งเราได้รับข้อมูลของท่านผ่านบุคคลอื่น รวมถึง บริษัทอื่น ในกลุ่มบริษัทลอรีอัล (L'Oreal Group)

เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

เราจะระบุช่องที่ข้อมูลของท่านจำเป็นสำหรับเราโดยการใส่เครื่องหมายดอกจันเพื่อ

- ปฏิบัติตามสัญญาที่ท่าน (เช่น เพื่อส่งผลิตภัณฑ์ที่ท่านทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา)
- ให้บริการตามที่ท่านร้องขอ (เช่น ส่งจดหมายข่าวให้กับท่าน) หรือ
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย (เช่น การออกใบแจ้งหนี้)

หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลของท่านในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน

อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการให้ผลิตภัณฑ์และบริการแก่ท่าน

เรากำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางด้านล่างนี้ เพื่ออธิบายว่า

- 1) **ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ใดที่ข้อมูลของท่านอาจมีการให้หรือเก็บรวบรวม**
ช่องนี้อธิบายว่ากิจกรรมหรือเหตุการณ์ใดบ้างที่ท่านมีส่วนร่วมเมื่อเราใช้หรือจัดเก็บข้อมูลของท่าน
ยกตัวอย่างเช่น ไม่ว่าท่านจะทำการสั่งซื้อ การสมัครรับจดหมายข่าว หรือ การค้นดูเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน
- 2) **ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราอาจจะได้รับจากท่านโดยตรงหรือเป็นผลจากการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา**
ช่องนี้อธิบายว่าข้อมูลประเภทใดที่เราอาจเก็บรวบรวมจากท่านโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์
- 3) **เราจะใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรและทำไม**
ช่องนี้อธิบายสิ่งที่เราอาจจะทำกับข้อมูลของท่านและวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน
- 4) **หลักทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคืออะไร**
ช่องนี้อธิบายเหตุผลที่เราอาจใช้ข้อมูลของท่าน
ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
หลักการพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของท่านคือ
 - **ความยินยอมของท่าน**
 - **ประโยชน์อันชอบธรรมของเรา** ซึ่งเป็นได้ดังต่อไปนี้
 - **การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา** โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประโยชน์ทางธุรกิจของเราในการช่วยให้เรามีความเข้าใจความต้องการและความคาดหวัง
วังของท่านมากขึ้น และพัฒนาบริการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์
และแบรนด์ของเราเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
 - **การป้องกันการฉ้อโกง**
เพื่อยืนยันว่าการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์และปราศจากการฉ้อโกงและยกยอก
 - **การป้องกันเครื่องมือของเรา** เพื่อป้องกันเครื่องมือที่ใช้โดยท่าน (เว็บไซต์
แอปพลิเคชัน เครื่องมือ)
และเพื่อยืนยันว่าเครื่องมือที่ได้นั้นได้ทำงานอย่างเหมาะสมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

- การปฏิบัติตามสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอจากเรา
- ฐานตามกฎหมาย ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีการประมวลผล

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

รวมข้อมูลในปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเราและผลของการปฏิสัมพันธ์ต่อข้อมูลขอ

ปฏิสัมพันธ์ใดที่ข้อมูลของท่านถูกเก็บรวบรวม	ว่าบุคคลใดที่เราอาจได้ข้อมูลจากท่านโดยตรงหรือจากการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา	ข้อมูลของท่านอย่างไรและ	กฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่านคืออะไร
<p>การจัดการบัญชีและการจัดการบัญชี</p> <p>ถูกเก็บรวบรวมระหว่างการสร้างเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน</p> <p>อีเมล</p> <p>ช่องทางการลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือภายในร้าน</p>	<p>ว่าท่านปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไร ข้อมูลอาจรวมถึงชื่อและนามสกุล เพศ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย วันเกิดและช่วงอายุ; ID หมายเลขบัญชีธนาคาร คำอธิบายหรือความชอบ</p> <p>รายละเอียดคำสั่งซื้อ ประวัติของท่านบนเว็บไซต์ของเรา</p> <p>ที่ท่านใช้การลงชื่อเข้าใช้สื่อออนไลน์และแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเรา</p>	<p>ข้อมูลคำสั่งซื้อของท่าน</p> <p>จัดการการแข่งขัน</p> <p>ริมการขาย การสำรวจ หรือความคิดเห็นที่ท่านเลือกเข้าร่วม</p> <p>ตอบคำถามของท่านและมีปฏิสัมพันธ์กับท่าน</p> <p>เสนอโปรแกรมสร้างความภักดี (loyalty program) ต่อท่าน</p> <p>อนุญาตให้ท่านจัดการความชอบส่วนตัว</p> <p>ส่งการสื่อสารทางการตลาดให้ท่าน (ในกรณีที่ท่านร้องขอ)</p> <p>เพื่อท่านโดยเฉพาะจากเรา</p> <p>เป็นส่วนบุคคลที่เราทราบเกี่ยวกับความชอบของท่าน</p> <p>เสนอบริการสำหรับท่านโดยเฉพาะจากคุณลักษณะความสวยงาม</p> <p>ติดตามและพัฒนาเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา</p> <p>ทำการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน</p> <p>ให้ท่านและเราจากการร้องขอ</p>	<p>การปฏิบัติตามสัญญา</p> <p>การตามที่ท่านร้องขอ</p> <p>การสร้างบัญชีหรือการตรวจสอบ (หรือการปฏิบัติตามสัญญา)</p> <p>ความยินยอม</p> <p>การสื่อสารทางการตลาดแบบตรง</p> <p>ประโยชน์อันชอบธรรม</p> <p>ว่าเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราปลอดภัย</p> <p>เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา</p> <p>ช่วยเหลือเราในการเข้าใจลูกค้าและความคิดเห็นของ</p> <p>พัฒนาบริการของเราและแบรนด์ของเราต่อไป</p>
<p>ยข่าวตอบรับการสื่อสารทางการ</p>	<p>ว่าท่านปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไร ข้อมูลอาจรวมถึงที่อยู่อีเมล ชื่อและนามสกุล คำอธิบายหรือความชอบ</p>	<p>ส่งการสื่อสารทางการตลาดให้ท่าน (ในกรณีที่ท่านร้องขอ)</p> <p>เพื่อท่านโดยเฉพาะจากเรา</p> <p>เป็นส่วนบุคคลที่เราทราบเกี่ยวกับความชอบของท่าน</p> <p>ที่ตั้งของร้านโปรดของท่าน)</p>	<p>ความยินยอม</p> <p>การสื่อสารทางการตลาดแบบตรง</p>

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

	<p>ประวัติของท่านบนสื่อสังคมออนไลน์</p> <p>ที่ท่านใช้การลงชื่อเข้าสู่สังคมออนไลน์และแบ่งปันข้อมูลของท่านกับ</p>	<p>ทำการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล</p> <p>คอยอัพเดทรายการที่ระบุในกรณีของให้ไม่ต้องติดต่อท่าน</p>	<p>ประโยชน์อันชอบธรรม</p> <p>แต่งการสื่อสารการตลาดด้วยความเข้าใจประสิทธิภาพว่าท่านจะได้รับประสบการณ์มากที่สุด</p> <p>ให้เราเข้าใจความต้องการคาดหวังของท่านได้ดีขึ้นปรับปรุงบริการผลิตภัณฑ์และของเรา</p> <p>ฐานกฎหมาย</p> <p>ใบรายละเอียดของท่านไว้ในกรณีที่ท่านร้องขอส่งการตลาดแบบตรงให้หายไป</p>
<p>การจัดการคำสั่งซื้อ</p> <p>ทุกเก็บรวบรวมระหว่างขั้นตอนการทำผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชันเพจสังคมออนไลน์/ร้านของลอรีอัล</p>	<p>ว่าท่านปฏิสัมพันธ์กับ</p> <p>ยั้งใด ข้อมูลอาจรวมถึงชื่อและนามสกุล</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ค่าและออกใบแจ้งหนี้</p> <p>ประวัติของท่านบนสื่อสังคมออนไลน์</p> <p>ที่ท่านใช้การลงชื่อเข้าสู่สังคมออนไลน์และแบ่งปันข้อมูลของท่านกับ</p> <p>ข้อมูลธุรกรรมรวมถึงพ</p> <p>ที่ชื่อและที่ตั้งร้านค้า</p> <p>การชำระเงินและข้อมูล</p> <p>ประวัติการซื้อ</p>	<p>ติดต่อท่านเพื่อทำการสั่งซื้อขอแล้วเสร็จในกรณีที่ท่านได้บันทึกสินค้า</p> <p>ค่าใช้จ่ายในรถเข็นของท่านโดยใ</p> <p>การชำระเงินให้สำเร็จ</p> <p>แจ้งท่านในกรณีที่สินค้าที่มีสิน</p> <p>ต้องการจะสั่งซื้อ</p> <p>ดำเนินการและติดตามคำสั่งซื้อ</p> <p>รวมไปถึงการจัดส่งสินค้าไปยัง</p> <p>ระบุ</p> <p>จัดการการชำระเงินในคำสั่งซื้อ</p> <p>ทราบว่าข้อมูลการชำระเงิน</p> <p>บัตรเครดิต ข้อมูล Paypal</p> <p>ยดบัญชีธนาคาร)</p> <p>จัดการรายชื่อติดต่อที่ท่านมีก</p> <p>กับคำสั่งซื้อของท่าน</p> <p>ป้องกันธุรกรรมจากการฉ้อโกง</p> <p>ทราบว่า</p> <p>การผู้ให้บริการบุคคลที่สามใน</p> <p>การทุจริตและยืนยันว่าการชำระ</p> <p>บูรณ์และทำโดยท่านหรือบุคคล</p> <p>มอบอำนาจจากท่าน</p> <p>สรุสร้างประวัติของท่านหากท</p> <p>รซื้อโดยใช้ข้อมูลบัญชีของท่าน</p> <p>วัดความพึงพอใจ</p> <p>จัดการข้อพิพาทเกี่ยวกับการช้</p> <p>เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ</p>	<p>การปฏิบัติตามสัญญา</p> <p>การตามที่ท่านร้องขอ</p> <p>(สินค้า)</p> <p>ประโยชน์อันชอบธรรม</p> <p>รองท่านและเราจากธุรกรรม</p> <p>และเพื่อยืนยันว่าการชำระ</p> <p>รณ์และปราศจากการฉ้อโ</p> <p>ยก</p>

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

<p>เว็บไซต์</p> <p>รวบรวมโดยคุณก็หรือเทคโนโลยี สิ่งกัน (" คุณก็ ") * หนึ่งของทางเว็บของคุณ / แอปพลิเคชันของลอรีอัล / เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของคุณ</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับคุณก็เฉพาะที่วาง / แอปพลิเคชันที่กำหนดโปรด / คุณก็ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ก็เป็นไฟล์เล็กที่อยู่ในเครื่องมือของคุณ หรือแท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของลอรีอัลกรุ๊ป</p>	<p>ว่าท่านปฏิเสธพันธบัตรกับ เชิงใด ข้อมูลอาจรวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ / แอปพลิเคชันของเรา ที่มาของท่าน รายละเอียดการลงชื่อ หน้าที่ท่านเข้าชม วิดีโอที่ท่านเข้าชม โฆษณาที่ท่านคลิกหรือ ผลิตภัณฑ์ที่ท่านค้นหา ที่ตั้งของท่าน ระยะเวลาในการเข้าชม ผลิตภัณฑ์ที่ท่านใส่ใน เทคนิค ที่อยู่ IP ข้อมูลเบราว์เซอร์ ข้อมูลเครื่องมือ พาสที่มอบให้กับผู้เยี่ยมชม และวันหมดอายุของ กล่าว</p>	<p>ก็ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล อื่น แบ่งปันกับเราแล้ว ชื่อก่อนหน้านี้หรือว่าท่านสมัคร มาข่าวทางอีเมลของเรา) วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์/ / ของเราทำงานได้อย่างเต็ม การนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม; การสร้างและจัดการเนื้อหา การสร้างและจัดการเข้าสู่ระ / การปรับแต่งอินเทอร์เน็ตเพชเช่น พารามิเตอร์ที่แนบมากับอุปกรณ์ รวมถึงความละเอียดหน้าจอ การปรับปรุงเว็บไซต์/ / ของเราเช่นการทดสอบแน ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ / นั้นปลอดภัยและปลอดภัย / ป้องกันคุณจากการฉ้อโกงหรือกา / ชัดหรือบริการของเราในทางที่ / การแก้ไขปัญหา / เพื่อการเรียกใช้ทางสถิติ / เพื่อหลีกเลี่ยงผู้เข้าชมไม่ให้ถูก / ซ้ำสองครั้ง / เพื่อทราบปฏิกิริยาของผู้ใช้ต่อ / โฆษณาของเรา / เพื่อปรับปรุงข้อเสนอของเรา / เพื่อทราบว่าท่านพบเว็บไซต์/ / ของเราได้อย่างไร</p>	<p>ประโยชน์อันชอบธรรม</p> <p>ๆ ใจว่าเราให้บริการเว็บไซต์ / แอปพลิเคชัน / และการสื่อสารที่ทำงาน / ถูกต้องและได้รับการปรับ / เพื่อสำหรับคุณก็ที่ (1) / รับการทำงานของเราเว็บไซต์ / แอปพลิเคชันของเรา (2) / เว็บไซต์/ / ของเราปลอดภัย</p>
---	---	---	---

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

		<p>เพื่อการนำเสนอโฆษณาตามพ ออนไลน์ เพื่อแสดงโฆษณาออนไลน์สำห กษที่ท่านอาจสนใจโดยพิจารณา พฤติกรรมก่อนหน้าของท่าน เพื่อแสดงโฆษณาและเนื้อหาบ ปอร์มสื่อสังคม เพื่อปรับแต่งบริการของเราให้แ เพื่อส่งคำแนะนำทางการตลาด หากประวัติส่วนตัวและความ งท่านให้แก่ท่าน เพื่อแสดงเว็บไซต์/ ลชันของเราในรูปแบบที่ปรับแต่ าน าตะกร้าสินค้าหรือการลงชื่อเข้า ่าน ภาษาของท่าน ปรับแต่งอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้ ามีเตอร์ที่แนบมากับอุปกรณ์ข มถึงความละเอียดหน้าจอลำค่ากำ อักษร ฯลฯ) เพื่ออนุญาตให้แบ่งปันเนื้อหาข โซเชียลมีเดีย ที่มีไว้เพื่อแสดงเว็บไซต์)</p>	<p>ความยินยอม กก็อื่นทั้งหมด</p>
<p>นินการส่งเสริมการขาย รวบรวมระหว่างเกมการแข่งขันช้ ส่งเสริมการขาย คำขอ ผลิตภัณฑ์ แบบสำรวจ</p>	<p>ว่าท่านปฏิสัมพันธ์กับ ยงใด ข้อมูลอาจรวมถึง ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด เพศ ที่อยู่ คำอธิบายหรือความขอ ประวัติส่วนตัวบนสื่อสัง งชื่อเข้าใช้หรือแบ่งปันช้ บุคคลของท่านกับเรา) ข้อมูลอื่นที่ท่านได้แบ่ง เกี่ยวกับตัวท่านเอง ผ่านทาง หน้า งนั้น” ติดต่อเรา หรือ</p>	<p>เพื่อทำงานที่ท่านขอให้เราทำ ารการเข้าร่วมการแข่งขัน วมรวมถึงคำนิ่งถึงข้อเสนอแนะแ นำของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ</p>	<p>การปฏิบัติตามสัญญา การตามที่ท่านร้องขอ (สินค้า) ประโยชน์อันชอบธรรม ให้เราเข้าใจความต้องการ คาดหวังของท่านได้ดีขึ้นใ ปรุงบริการผลิตภัณฑ์และ องเรา ความยินยอม รสื่อสารการตลาดแบบตร าน</p>

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

	<p>ให้เนื้อหาของท่านเช่น หรือบทวิจารณ์ ผ่านช่องทางหน้าแชทที่มี เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน เข้าร่วมการแข่งขัน เกม ฯลฯ</p>		
<p>ที่สร้างโดยผู้ใช้</p> <p>รวบรวมเมื่อคุณส่งเนื้อหาบางส่วน ฟอรัมสื่อสังคมของเราหรือขอ ใช้ซ้ำของเนื้อหาที่ท่านโพสต์บน ฟอรัมสื่อสังคมโดยเรา</p>	<p>ว่าท่านปฏิเสธสัมพันธภาพกับ เราโดย ข้อมูลอาจรวมถึง ชื่อและนามสกุล แปง ที่อยู่อีเมล ภาพถ่าย ประวัติส่วนตัวบนสื่อสังคม โซเชียลมีเดีย ชื่อเข้าใช้หรือแบ่งปันกับ บุคคลของท่านกับเรา) ข้อมูลอื่นที่ท่านได้แบ่ง เกี่ยวกับตัวท่านเอง ผ่านทาง หน้า “บัญชี” ติดต่อเรา หรือ ให้เนื้อหาของท่านเช่น หรือบทวิจารณ์ ผ่านช่องทางหน้าแชทที่มี เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน เข้าร่วมการแข่งขัน เกม ฯลฯ</p>	<p>เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ยอมรับ เพื่อโพสต์บทวิจารณ์ของท่าน หาของท่าน เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเรา</p>	<p>ความยินยอม</p> <p>เนื้อหาที่ท่านโพสต์ก่อนใน</p>
		<p>เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ</p>	<p>ประโยชน์อันชอบธรรม</p> <p>ให้เราเข้าใจความต้องการ คาดหวังของท่านได้ดีขึ้นใน ปรับปรุงบริการผลิตภัณฑ์และ ของเรา</p>
<p>แอปพลิเคชันและอุปกรณ์</p> <p>รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ แอปพลิเคชัน และ/หรือ บริการของเรา</p>	<p>ว่าท่านปฏิเสธสัมพันธภาพกับ เราโดย ข้อมูลอาจรวมถึง ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่ตั้ง วันเกิด คำอธิบายหรือความชอบ ส่วนตัว ภาพถ่าย ข้อมูลสุขภาพ กิจกรรม / ผม</p>	<p>ให้บริการที่ท่านร้องขอ เช่นทดสอบผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-com)ที่เกี่ยวข้อง และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการ และการทำผมของคุณ) วิเคราะห์ลักษณะสุขภาพของท่าน แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ) ฯลฯ</p>	<p>การปฏิบัติตามสัญญา</p> <p>บริการตามที่ท่านร้องขอ วิเคราะห์โดยทีมวิจัยและ ขั้นตอนวิธีที่จำเป็นในการ เมื่อต้องการ</p>

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

	ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์	เพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยนักตรรกภายในกลุ่มบริษัทลอรีอัล เพื่อตรวจสอบและพัฒนาแอปและอุปกรณ์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ	ประโยชน์อันชอบธรรม การผลิตภัณฑ์และบริการขอ เพื่อให้สอดคล้องกับความและความคาดหวังของท่าน วัตถุประสงค์ทางการวิจัยแล
ถูกจัดเก็บเมื่อท่านถามคำถามบริการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเรา สินค้าของเรา (สินค้า)	ว่าท่านปฏิเสธสัมพันธกับเราใด ข้อมูลอาจรวมถึงชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลอื่นที่ท่านแบ่งปันกับตัวท่านอันเกี่ยวข้องคำถามของท่าน รวมถึงข้อมูลทางสุขภาพ	เพื่อตอบคำถามของท่าน ถ้าเป็นไปของท่านกับบริการที่เกี่ยวข้อง	ความยินยอม ในการตอบคำถามของท่าน
		เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ	ประโยชน์อันชอบธรรม ให้เราเข้าใจความต้องการคาดหวังของท่านได้ดีขึ้นในปรับปรุงบริการผลิตภัณฑ์และของเรา
		เพื่อตรวจสอบอาการไม่พึงประสงค์การใช้เครื่องสำอาง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลที่ไม่ดีอันเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา; เพื่อดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างปลอดภัย เพื่อดำเนินการและติดตามว่าไปแก้ไขให้ถูกต้อง ในกรณีที่จำเป็น	ฐานกฎหมาย ติดตามหน้าที่ตามกฎหมายและสอบผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ผลิตภัณฑ์
บสนุนทางธุรกิจ	ว่าท่านปฏิเสธสัมพันธกับเราใด ข้อมูลอาจรวมถึงชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล	เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรืออยู่ในรายการของที่ยากได้ให้หนึ่ง โดยการร้องขอของอีกบุคคล	การปฏิบัติตามสัญญา ในการตามร้องขอ ประโยชน์อันชอบธรรม บุคคลหนึ่งโดยการร้องขอบุคคลหนึ่ง

การตัดสินใจที่ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เครื่องมือของเรา ต่อการฉ้อโกงและภัยคุกคาม เรามีการใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม วิธีการในการตรวจจับการฉ้อโกงนั้นขึ้นอยู่กับ ยกตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบพื้นฐาน การเชื่อมโยง การจัดกลุ่ม การทำนายและการตรวจจับคำผิดปกติโดยใช้ตัวแทนอัจฉริยะ เทคนิคการหลอมรวมข้อมูลและเทคนิคการขุดข้อมูลต่างๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

ขั้นตอนการตรวจจับการทุจริตนี้อาจทำให้เป็นอัตโนมัติทั้งหมด หรืออาจมีการแทรกแซงของมนุษย์ซึ่งบุคคลจะต้องตัดสินใจขั้นสุดท้าย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเราใช้มาตรการป้องกันและมาตรการป้องกันตามสมควรเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของคุณ

ผลจากการตรวจจับการฉ้อโกงโดยอัตโนมัติ อาจทำให้ท่าน (1) พบความล่าช้าในการประมวลผลคำสั่งซื้อ / คำขอของท่านในขณะที่เรากำลังตรวจสอบธุรกรรมของท่าน และ (2) ถูกจำกัด หรือแยกออกจากประโยชน์ของบริการหากมีการระบุความเสี่ยงของการทุจริต ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่เราใช้ในการตัดสินใจของเรา โปรดดูส่วน " สิทธิและทางเลือกของท่าน " ด้านล่าง

การวิเคราะห์ลักษณะบุคคล

เมื่อเราส่งหรือแสดงผลการสื่อสารที่สร้างขึ้นเฉพาะตัวบุคคลหรือเนื้อหา เราอาจใช้บางเทคนิคที่เรียกว่า "การวิเคราะห์ลักษณะบุคคล (Profiling)" (ได้แก่ รูปแบบใดๆของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติซึ่งประกอบด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการประเมินลักษณะที่แน่นอนของบุคคลอันเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อวิเคราะห์หรือคาดการณ์เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาในเรื่องความชอบส่วนตัวของบุคคล ความสนใจ สถานะทางเศรษฐกิจ พฤติกรรม ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ สุขภาพ ความเชื่อ หรือความเคลื่อนไหวของบุคคล) หมายความว่าเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในหลากหลายสถานการณ์ตามที่ได้ระบุในตารางข้างต้น เรารวบรวมข้อมูลนี้และวิเคราะห์เพื่อนประเมินและคาดการณ์ความชอบส่วนตัว และ/หรือ ความสนใจของท่าน จากการวิเคราะห์ของเรา เราส่งและแสดงผลการสื่อสาร และ/หรือ เนื้อหา ที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะต่อความสนใจและความต้องการของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ในการคัดค้านการใช้ข้อมูลของท่านสำหรับ " การวิเคราะห์ลักษณะบุคคล " ในบางสถานการณ์ โปรดตรวจสอบ " สิทธิและทางเลือกของท่าน " ตามรายละเอียดด้านล่าง

ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้บ้าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัทลอร์อัลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและ/หรือ เพื่อรักษาความปลอดภัยเครื่องมือของเรา

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

หรือหลังจากได้รับความยินยอมจากท่านให้กระทำการดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเข้าถึงได้โดยบริษัทในกลุ่มบริษัทลอร์อัลทั่วโลกในกรณีที่เป็นไปได้โดยการใช้นามแฝง (ไม่อนุญาตให้ระบุตัวตนโดยตรง) และ ในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้บริการที่คุณร้องขอ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและเฉพาะเท่าที่ตรงไปเท่านั้น

นอกจากนี้เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบการใช้นามแฝง (ไม่อนุญาตให้ระบุตัวตนโดยตรง) กับนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของลอร์อัลรวมถึงข้อมูลที่อยู่นอกประเทศของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและนวัตกรรม

ในกรณีที่ได้รับอนุญาตเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ระหว่างแบรนด์ของเราเพื่อประสานและอัปเดตข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับเราเพื่อดำเนินการสถิติตามลักษณะของคุณและเพื่อปรับแต่งการสื่อสารของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

โปรดไปที่เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทลอรีอัล เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [กลุ่มบริษัทลอรีอัล](#), [แบรนด์](#) และ [สถานที่ตั้ง](#)

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดกับบุคคลที่สามหรือกลุ่มบริษัทลอรีอัล

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรงโดยได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น

ในบริบทนี้ข้อมูลของคุณได้รับการประมวลผลโดยบุคคลที่สามดังกล่าวซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล และข้อกำหนดและเงื่อนไขและประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามจะมีการนำมาใช้บังคับ คุณควรตรวจสอบเอกสารของพวกเขาย่างรอบคอบก่อนที่จะยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามนั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้แทนเรา

เราเชื่อมั่นในบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ในการดำเนินการแทนเรา

เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการเหล่านั้นเฉพาะก็แต่เท่าที่ผู้ให้บริการต้องการใช้เพื่อให้บริการ

และเราขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

เราใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการยืนยันว่าบุคคลที่สามที่เราทำงานด้วยนั้นเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยมาตลอด ตัวอย่างเช่น เราอาจมอบความไว้วางใจให้บริการที่ต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่

- บุคคลที่สามที่ช่วยเหลือเราในการให้บริการด้านดิจิทัลและการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การฟังเสียงโซเชียล (Social Listening) การตั้งร้าน โปรแกรมความภักดี (Loyalty programs) การจัดการตัวตน การให้คะแนนและการวิจารณ์ CRM การวิเคราะห์เว็บไซต์และเครื่องมือค้นหา เครื่องมือดูแลเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้
- ตัวแทนด้านการตลาด และตัวแทนดิจิทัลและสื่อสังคม ในการช่วยเรา โฆษณา ทำการตลาด ทำแคมเปญ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และจัดการการติดต่อและตอบคำถามท่าน
- บุคคลที่สามที่จำเป็นต้องส่งผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน เช่น ผู้ให้บริการไปรษณีย์และขนส่ง
- บุคคลที่สามที่ช่วยเราในการให้บริการด้านไอที เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม บริการโฮสต์ตั้ง ผู้ให้บริการบำรุงรักษาและการสนับสนุนบนฐานข้อมูลของเราตลอดจนซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันของเราที่อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (บางครั้งบริการดังกล่าวอาจแสดงนัยถึงการเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการตามที่กำหนด)
- ผู้ให้บริการในการชำระเงินและ ตัวแทนเครดิต เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินคะแนนเครดิตของคุณและตรวจสอบรายละเอียดของคุณซึ่งเป็นเงื่อนไขในการทำสัญญากับคุณ
- บุคคลที่สามที่ช่วยเราในการดูแลลูกค้าและดูแลเรื่องผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลที่สาม

- ในกรณีที่เราขายธุรกิจหรือสินทรัพย์ใด ๆ ซึ่งในกรณีนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ที่คาดว่าจะซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ดังกล่าว หาก มีการซื้อลอรีอัลหรือสินทรัพย์ของบริษัทบางส่วนโดยบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีอยู่เกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านั้นถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่โอน ในกรณีเช่นนี้ผู้ซื้อที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลใหม่จะประมวลผลข้อมูลของท่านและนโยบายความเป็นส่วนตัวบางส่วนจะควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสม
- ในกรณีที่เรายู่ภายใต้หน้าที่ในการเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือเพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดการใช้งาน/การขายของเราหรือข้อกำหนด

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

ละเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ท่านได้ตกลงไว้ หรือเพื่อปกป้องสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของลอรีอัล ลูกล้ำของเรา หรือพนักงานของเรา

- ในกรณีที่เรารับความยินยอมจากท่านให้กระทำการดังกล่าว
- หรือในกรณีที่เรารับอนุญาตให้ทำการดังกล่าวตามกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับคู่ค้าของเรา

- ในกรณีที่บริการที่ท่านเลือกมีการสร้างร่วมกันโดยลอรีอัลกับคู่ค้า (ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันร่วมกันสำหรับแบรนด์) ในกรณีดังกล่าว ลอรีอัลและคู่ค้าจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของตนและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการประมวลผล
 - โดยลอรีอัลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 - โดยคู่ค้าที่ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเองและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง
- ในกรณีที่ท่านตกลงที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดและการค้าจากคู่ค้าของลอรีอัลผ่านการเลือกใช้ โดยเฉพาะ (ตัวอย่างเช่นผ่านแอปพลิเคชันที่มีตราสินค้าโดยลอรีอัล และให้บริการแก่คู่ค้า) ในกรณีเช่นนี้ข้อมูลของท่านจะได้รับการประมวลผลโดยคู่ค้าที่ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของคู่ค้านั้นเอง
- เราอาจเผยแพร่เนื้อหาสนับสนุนของเราจากเครือข่ายสังคม ในกรณีที่ท่านปรึกษาเนื้อหาจากเครือข่ายสังคมบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราเราก็จากเครือข่ายสังคมดังกล่าวอาจถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เราขอเชิญคุณอ่านนโยบายคุกกี้ของเครือข่ายสังคมเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- เมื่อเราใช้บริการโฆษณาของ Google บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา Google จะเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริบทนี้โปรดอ่าน [ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดของ Google](#) ซึ่งควบคุมบริการและการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้

ข้อมูลที่ Facebook จัดเก็บและแบ่งปันกับเรา

คุณสมบัติและบริการทุกอย่างของ Facebook ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราถูกควบคุมโดย

[นโยบายข้อมูลของ Facebook](#)

ซึ่งท่านสามารถได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและตัวเลือกการตั้งค่า

เมื่อใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ ท่านอาจ

- สมัครใช้งานด้วยการใช้การลงชื่อเข้าใช้โดย Facebook (Facebook login) หากท่านดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมแบ่งปันข้อมูลประวัติสาธารณะของท่านบางส่วนกับเรา
- ใช้ Facebook Social Plug-in เช่น กด “ถูกใจ (Like)” หรือ “แบ่งปัน (Share)” เนื้อหาของเราบนแพลตฟอร์มของ Facebook
- ยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (หรือที่รู้จักว่า “FACEBOOK PIXEL”) ที่จะช่วยให้เราเข้าใจกิจกรรมของท่าน รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์ของท่าน ท่านใช้บริการของเราอย่างไร การซื้อของท่านและโฆษณาใดที่ท่านรับชม โดยท่านอาจไม่จำเป็นต้องมีบัญชีของ Facebook หรือลงชื่อเข้าใช้ Facebook เลยก็ตาม เมื่อท่านใช้คุณสมบัติ Facebook ดังกล่าว เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ช่วยให้เรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

- แสดงโฆษณาที่ท่านอาจสนใจบน Facebook (หรือ Instagram, Messenger หรือบริการอื่นของ Facebook);
- ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันและโฆษณา

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ (เช่น ชื่อและนามสกุลของท่าน อีเมล ที่อยู่ เพศ และ เบอร์โทรศัพท์) เพื่อระบุตัวตนของท่านใน Facebook (หรือ อินสตาแกรม เมสเซนเจอร์ หรือบริการอื่นๆของ Facebook) เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านให้ท่าน โดยการทำให้ Facebook จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะลบข้อมูลทันทีหลังจากที่กระบวนการจับคู่สิ้นสุดสมบูรณ์

เราไม่เสนอหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ที่ไหน

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกโอนไปยัง เข้าถึงจาก
และจัดเก็บในสถานที่นอกเหนือจากเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA")
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนอกอาณาเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ทำงานให้เราหรือให้
หนึ่งในผู้ให้บริการของเรา

ลอร์อัล โอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกอาณาเขตเศรษฐกิจยุโรปเฉพาะในทางที่ปลอดภัยและสอดคล้องกฎหมาย
เนื่องจากบางประเทศอาจไม่มีกฎหมายบังคับใช้การใช้และการโอนข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะใช้มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามดังกล่าวปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้
มาตรการดังกล่าวรวมไปถึงการตรวจสอบนโยบายและมาตรฐานความปลอดภัยของบุคคลที่สาม และ/หรือ
เข้าทำสัญญาที่เหมาะสม (ตามรูปแบบที่ยอมรับโดยคณะกรรมการยุโรป)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตามหัวข้อ "ติดต่อ" ด้านล่าง

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าใด

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าที่เราต้องการเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของท่าน
หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

ในการพิจารณาว่าเราจะเก็บข้อมูลของท่านนานเท่าใด เราพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าหรือบริการ
เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาตามความสัมพันธ์ทางสัญญาของเรา
- ในกรณีที่ท่านเข้าร่วมการเสนอการส่งเสริมการขาย
เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย
- ในกรณีที่ท่านติดต่อเราเพื่อสอบถาม
เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตอบการสอบถามจากท่าน
- ในกรณีที่ท่านสร้างบัญชีผู้ใช้
เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะร้องขอให้เราลบบัญชีหรือหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหว
(ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์) ซึ่งระบุไว้ตามข้อกำหนดและคำแนะนำของประเทศของท่าน
- ในกรณีที่ท่านยินยอมให้มีการทำการตลาดแบบตรง
เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะยกเลิก หรือร้องขอให้เราลบ หรือ

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

หลังจากไม่มีการเคลื่อนไหว (ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเบราว์เซอร์)
ซึ่งระบุไว้ตามข้อกำหนดและคำแนะนำของประเทศของท่าน

- ในกรณีที่มีการใช้คุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทราบเท่าที่จำเป็นเพื่อสนองวัตถุประสงค์ (เช่น ตลอดการทำคูปอง (เช่น ตลอดการทำคูปองที่รถเข็น (Cart Cookies) หรือ ID Cookies) และตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดและคำแนะนำของประเทศของท่าน

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามระเบียบของเรา และเพื่อจัดการสิทธิของเรา (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงสิทธิของเราต่อศาล) เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและทางประวัติศาสตร์

เมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกลบจากระบบและบันทึกของเรา หรือถูกทำให้เป็นนิรนามจนไม่สามารถระบุตัวตนจากข้อมูลนั้นได้อีก

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัยหรือไม่

เราให้คำมั่นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยและเราจะดำเนินการป้องกันไว้ก่อนตามสมควร เราจะกำหนดในสัญญากับผู้สัญญาบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้กระทำการเช่นเดียวกับเรา

เราพยายามอย่างเต็มความสามารถในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

และเมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราได้ใช้มาตรการเด็ดขาดและระบบรักษาความปลอดภัยที่ป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

การส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัยทั้งหมด

เราไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลของท่านสู่เว็บไซต์ของเรา

ดังนี้

การส่งผ่านข้อมูลถือเป็นความเสี่ยงของท่าน

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นและการลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคม

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราจะอนุญาตให้เชื่อมต่อไปยังหรือการเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ของเครือข่ายผู้ค้า

ผู้โฆษณา และบริษัทในเครือเป็นครั้งคราว หากท่านเลือกการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งนี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองและเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบจากนโยบายของเว็บไซต์อื่นนั้น

กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเว็บไซต์นั้นๆ

เราอาจเสนอโอกาสในการใช้การลงชื่อเข้าใช้ผ่านทางสื่อสังคมให้กับท่าน

หากท่านเลือกลงชื่อเข้าใช้ผ่านทางสื่อสังคมแล้ว

ขอให้ท่านตระหนักว่าท่านได้แบ่งปันข้อมูลประวัติของท่านกับบริษัทตามการตั้งค่าของท่านในสื่อสังคมนั้นๆ

กรุณาเข้าถึงสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของสื่อสังคมนั้นๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกแบ่งปันและใช้อย่างไรในกรณีนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

สื่อสังคมและเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

บางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้เสนอเนื้อหาของผู้ใช้ได้ โปรดจำไว้ว่าเนื้อหาของท่านที่ได้เสนอลงบนสื่อสังคมใดๆของเรอาจเป็นที่ปรากฏในสาธารณะได้ ดังนั้นท่านควรใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ข้อมูลทางการเงิน หรือรายละเอียดที่อยู่ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดของบุคคลอื่นหากท่านโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนสื่อสังคมใดสังคมหนึ่งของเราและเราได้แนะนำท่านไม่ให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแล้ว

สิทธิและทางเลือกของท่าน

ลอร์อัลเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน การที่ท่านสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

สิทธิของท่าน	หมายความว่าอย่างไร
สิทธิการได้รับแจ้งข้อมูล	ท่านมีสิทธิในการได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใสและเข้าใจง่ายว่าเราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร รวมถึงสิทธิของท่าน นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้ให้ข้อมูลแก่ท่านในนโยบายนี้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล	ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือไว้เกี่ยวกับท่าน (ตามข้อจำกัดบางประการ) เราอาจคิดค่าใช้จ่ายตามสมควรเป็นค่าดำเนินการในการให้ข้อมูลดังกล่าว ค่าขอที่ไม่มีมูลความจริง ค่าขอที่มากเกินไปหรือค่าขอที่ซ้ำซากอาจไม่ได้รับคำตอบ การร้องขอตามข้อนี้ กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง	ท่านมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องในกรณีที่ข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน และ/หรือ ทำข้อมูลในสมบูรณ์ในกรณีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ การทำตามข้อนี้ กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง หากท่านมีบัญชี การแก้ไขข้อมูลของท่านผ่าน แถบหน้าที่ "บัญชีของฉัน" อาจดำเนินการได้ง่ายกว่า
สิทธิในการลบ/สิทธิในการถูกลืม	ในบางกรณี ท่านมีสิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดทราบว่าสิทธินี้ไม่ใช่สิทธิโดยเด็ดขาด เนื่องจากเราอาจมีฐานทางกฎหมายหรือฐานโดยชอบด้วยกฎหมายในการคงไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านประสงค์ให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้
สิทธิในการคัดค้านการทำการตลาดแบบตรง รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะบุคคล	ท่านอาจยกเลิกหรือถอนการสื่อสารตลาดแบบตรงของเราเมื่อใดก็ได้ วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการกดปุ่ม ยกเลิก (unsubscribe) ในอีเมลหรือการสื่อสารที่เราส่งให้ท่าน มิเช่นนั้น ท่านสามารถติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านล่าง
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมเวลาใดก็ได้สำหรับข้อมูลที่ประมวลผลตามความยินยอม	ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลของท่านของเราเมื่อการประมวลผลดังกล่าวมาจากความยินยอมของท่าน การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบกระเทือนถึงความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการเพิกถอน เราอ้างอิงตารางที่เพิ่มเข้ามาในข้อนี้ "ข้อมูลใดที่เราเก็บรวบรวมจากท่านและเราใช้ข้อมูลอย่างไร"

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

	<p>โดยเฉพาะช่อง</p> <p>“ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลของท่านคืออะไร”</p> <p>เพื่อระบุว่ากรณีใดที่การประมวลผลของเราเป็นการประมวลผลตามความยินยอม</p> <p>หากท่านประสงค์จะคัดค้านการเพิกถอนความยินยอมของท่าน กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุข้างล่างนี้</p>
<p>สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม</p>	<p>ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมเมื่อใดก็ได้ ท่านและเราใช้ข้อมูลอย่างไร”</p> <p>โดยเฉพาะช่อง</p> <p>“ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลของท่านคืออะไร”</p> <p>เพื่อระบุว่ากรณีใดที่การประมวลผลของเราเป็นการประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม</p> <p>การทำตามข้อนี้ กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง</p>
<p>สิทธิในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแล</p>	<p>ท่านมีสิทธิในการติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลในประเทศของท่านเพื่อยื่นคำร้องต่อการปฏิบัติการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลอริอัล</p> <p>อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างก่อนการยื่นคำร้องต่างๆต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>สิทธิในการให้ออนย้ายข้อมูล</p>	<p>ท่านมีสิทธิในการย้าย หรือโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลของเราไปยังฐานข้อมูลอื่น กรณีนี้จะใช้กับเพียงข้อมูลที่ท่านได้ให้เราในกรณีที่การประมวลผลเป็นไปตามฐานสัญญาหรือฐานความยินยอม และการประมวลผลนั้นได้กระทำขึ้นโดยวิธีการอัตโนมัติ</p> <p>เราอ้างอิงตารางที่เพิ่มเข้ามาในข้อนี้</p> <p>“ข้อมูลใดที่เราเก็บรวบรวมจากท่านและเราใช้ข้อมูลอย่างไร”</p> <p>โดยเฉพาะช่อง</p> <p>“ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลของท่านคืออะไร”</p> <p>เพื่อระบุว่ากรณีใดที่การประมวลผลของเราเป็นการประมวลผลตามฐานสัญญาหรือฐานความยินยอม</p> <p>สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง</p>
<p>สิทธิในการห้าม</p>	<p>ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้ห้ามมีการประมวลผลข้อมูลของท่าน สิทธินี้หมายความว่าห้ามมีการประมวลผลข้อมูลของท่าน โดยเราสามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ แต่ไม่สามารถใช้หรือประมวลผลต่อได้</p> <p>กรณีนี้ใช้กับสถานการณ์ที่จำกัดซึ่งระบุโดยข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> • มีการโต้เถียงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจ้าของข้อมูล (ท่าน) <p>ในระยะเวลาที่ผู้ควบคุมข้อมูลจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประมวลผลข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมายและเจ้าของข้อมูล (ท่าน) <p>คัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคลและร้องขอการจำกัดการใช้แทน</p>

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

	<ul style="list-style-type: none">ผู้ควบคุมข้อมูล (ลอรีอัล) ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล แต่เจ้าของข้อมูลประสงค์ที่จะสร้าง ใช้ หรือต่อสู้การอ้างสิทธิตามกฎหมายเจ้าของข้อมูล (ท่าน) คัดค้านการประมวลผลข้อมูลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ควบคุมข้อมูล และอยู่ระหว่างการตรวจสอบฐานความชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลลบล้างสิทธิของเจ้าของข้อมูลหรือไม่ <p>หากท่านประสงค์จะร้องขอการจำกัด กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง</p>
สิทธิในการยกเลิกการใช้คุกกี้	<p>ท่านมีสิทธิในการยกเลิกการใช้คุกกี้ การตั้งค่าในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ปกติแล้วจะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ แต่ท่านสามารถแก้ไขโดยเปลี่ยนการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์ของท่าน</p> <p>มีการใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อปรับปรุงการใช้งานหรือการทำงานของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ดังนั้นการไม่เปิดใช้คุกกี้อาจทำให้ท่านใช้บางส่วนของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราไม่ได้ ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางคุกกี้</p> <p>หากท่านประสงค์จะจำกัดหรือระงับคุกกี้ทั้งหมดซึ่งติดตั้งโดยเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา (ซึ่งอาจทำให้ท่านใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ไม่ได้) หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชันอื่น ท่านสามารถแก้ไขการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่าน</p> <p>แถบช่วยเหลือบนเบราว์เซอร์ของท่านจะบอกวิธีการดำเนินการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปยังการเชื่อมโยงด้านล่างนี้ http://www.aboutcookies.org/</p>

การจัดการตามคำขอของท่าน เราอาจขอหลักฐานพิสูจน์ตัวตนของท่าน

ติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้และดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของท่านข้างต้น กรุณาติดต่อเราที่ customerservice@loreal.com หรือเขียนข้อความหาเราที่

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
179 อาคารบางกอกซีดีทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9, 21
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภค

ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่
สำหรับคำถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่าน

Thitinun.jatupornwatanaphon@loreal.com